

Số 1218 /ATBXHN

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016

V/v đề nghị chuyển giao các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng về kho lưu giữ tập trung.

Kính gửi: *Các cơ sở có nguồn phóng xạ đã qua sử dụng*

Thực hiện các quy định của Luật năng lượng nguyên tử, Nghị định Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 22/2014/TT-BKHHCN ngày 25/8/2014 quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. Theo quy định tại Điều 13, Thông tư 22/2014/TT-BKHHCN, các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng chỉ được phép lưu giữ tạm thời tại cơ sở không quá 03 năm, sau đó chủ nguồn phóng xạ phải thực hiện một trong các biện pháp sau: chuyển trả lại nguồn cho nhà sản xuất hoặc chuyển giao cho cơ sở lưu giữ chất thải phóng xạ hoặc xây dựng kho lưu giữ chất thải phóng xạ lâu dài đáp ứng các điều kiện kỹ thuật quy định của Thông tư.

Nhằm nâng cao công tác bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, tuân thủ các quy định trên, Cục ATBXHN yêu cầu Chủ cơ sở có nguồn phóng xạ đã qua sử dụng đang được lưu giữ tại cơ sở thực hiện những công việc như sau:

1. Cung cấp ảnh chụp và thông tin liên quan đến các nguồn phóng xạ đang được lưu giữ theo Phiếu gửi kèm theo công văn này. Thông tin gửi về Cục ATBXHN chậm nhất trước ngày 30/9/2016.

2. Trong trường hợp cơ sở chưa có đủ điều kiện đảm bảo an toàn và an ninh trong lưu giữ nguồn phóng xạ lâu dài, cũng như không thể trả lại nhà sản xuất, Cơ sở tiến hành ngay một số giải pháp:

a) Chuyển các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng về lưu giữ tập trung tại một trong hai đơn vị lưu giữ chất thải phóng xạ sau đây:

- Viện Nghiên cứu hạt nhân – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (địa chỉ: số 01 Nguyễn Tử Lạc, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng); liên hệ: Ông Phan Sơn Hải – Viện trưởng, điện thoại: 0918438040.

- Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (địa chỉ: 179, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội); liên hệ: Ông Trịnh Văn Giáp – Viện trưởng, điện thoại: 0912355395.

Việc vận chuyển và bàn giao nguồn phóng xạ đến các đơn vị lưu giữ tập trung phải được thực hiện trước ngày 31/11/2016.

